

ชมรม e-commerce สงขลา จัด
บริการทำธุรกิจขายสินค้า หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ www.hatyaimall.com
และโครงการ U-mall ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ ม.หาดใหญ่ ร้าน Coffee Break

ชมรมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดสงขลา (e-commerce สงขลา) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ทำธุรกิจค้าขายสินค้าหรือให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดบนอินเทอร์เน็ต เพื่อผลักดันธุรกิจ E-Commerce ภายในจังหวัดสงขลาให้เติบโตและยั่งยืน และเพื่อที่จะนำสินค้าภายในจังหวัดสงขลากระจายออกสู่ต่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้ความรู้และเทคนิคการทำธุรกิจ E-Commerce ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ และเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของธุรกิจ E-Commerce นอกจากนี้เพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบธุรกิจ E-Commerce รวมทั้งเพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา และเพื่อลดอัตราการว่างงานขาดรายได้ของประชากรภายในจังหวัดสงขลา ซึ่งที่สำคัญสามารถนำมาวางกรอบและทิศทางการผลักดันธุรกิจ E-Commerce ให้เป็นไปอย่างถูกต้องทิศทางการภายใต้ชื่อว่า "hatyaimall"

E-Commerce อีกทางเลือกของธุรกิจในยุคไซเบอร์



ซึ่งใน hatyaimall.com จะเป็นการรวมร้านค้าออนไลน์ ภายในร้านค้าต่าง ๆ ก็มีสินค้าหลากหลายไม่จำกัด แต่จะมีการควบคุมสินค้าตามขอบบังคับตามกฎหมาย เช่น ยาลดน้ำหนัก การขายบริการทางเพศ เครื่องสำอาง

ที่ควบคุม ฯลฯ ในเว็บไซต์ข้างต้นนั้นสามารถเปิดร้านภายในได้กว่า 100,000 ร้านค้า และรองรับการเข้าชมได้มากถึง 100,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการขายสินค้าและการประชาสัมพันธ์ร้านค้าภายในเว็บไซต์ และใครที่สนใจจะเปิดร้านค้าจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียง 800 บาทต่อปี และโดยระบบหลักภายใน hatyaimall.com จะเน้นในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยจะมีการยืนยันสมาชิกและร้านค้า เพียงแค่แนบบัตรประชาชนหรือทะเบียนการค้า เพื่อตรวจสอบและสมาชิกหรือร้านค้าที่ได้รับการตรวจสอบก็จะได้รับสัญลักษณ์ที่ทาง hatyaimall.com จัดทำ

ขึ้นเพื่อแสดงว่าสมาชิกหรือร้านค้านั้น ๆ ได้รับการตรวจสอบแล้ว และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการซื้อ-ขายได้ และเมื่อซื้อสินค้าเสร็จแล้วสมาชิกที่ทำการซื้อสินค้านั้นสามารถให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อมาได้ และให้คะแนนร้านค้า นั้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและวัดผลการบริการของธุรกิจ E-Commerce ภายในจังหวัด

อีกทั้งภายใน hatyaimall.com ยังใช้หลักการทำธุรกิจแบบ Joint Venture กับธุรกิจอื่น ๆ ภายในจังหวัดสงขลาให้มาเป็น Sponsor ให้ส่วนลดสำหรับผู้ที่ถือบัตร VIP Member Card เท่านั้น โดยเงื่อนไขในการสมัคร VIP Member เพียงส่งเอกสารยืนยันพร้อมสมัครสมาชิกกับชมรมก็จะได้รับเป็น VIP Member

โดยโครงการ U-Mall เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจ E-Commerce ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ให้นักศึกษาได้มีความรู้และเทคนิคในการทำธุรกิจ E-Commerce ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายที่จะเข้อบรมให้กับนักเรียนนักศึกษา 400 คน ในปีนี้ และ 1,000 คน ในปีถัดไป พร้อมทั้งจะประกวดแข่งขันร้านค้าออนไลน์ของนักศึกษา โดยแข่งทั้งในเรื่องของรูปแบบร้านค้าที่สวยงามที่สุด และร้านค้าที่สร้างยอดขายได้ดีที่สุด.